



เท่ากัน วงที่มีอัตราค่าจ้างน้อย ก็เสียค่าลิขสิทธิ์ส่วนน้อย วงที่มีอัตราค่าจ้างสูงขึ้นไปก็เสียมากกว่า นี่คือหลักการคิดของเรา ถ้าไม่ไหวก็มาคุยกัน เราพร้อมหาทางออกช่วยเหลือ

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ต้องระบุนรายชื่อเพลงมาว่าจะร้องเพลงอะไรบ้าง เพราะเราต้องจ่ายเงินกลับไปยังผู้ผู้เบื้องหลังเพลงนั้นๆ เราก็มียุติกรรมทุกอย่าง สตรีง ลูกทุ่ง หมอลำ ลูกกรุง เพลงสุนทราภรณ์ เพื่อชีวิต เพราะเราได้รับความไว้วางใจจากผู้สร้างสรรค์งานเพลงให้เราดูแลสิทธิ์ให้ ตอนนี้อยู่ที่ใครพลีสิทธิ์เข้ามาเจรจาและตกลงเรื่องลิขสิทธิ์การแสดงสดกับเราหลายวง ต้องชื่นชมวงเหล่านี้ เพราะเมื่อเปิดฤดูกาลโชว์ปีนี้พวกเขาจะมาแสดงสดเพลง

แจงเก็บค่าลิขสิทธิ์แสดงสด หลังเกิดกระแสด้าน'แกรมมี่'

กลายเป็นกระแส

จารย์หน้าหู และขอต่อต้านว่าจะไม่จ่าย ไม่เล่น และไม่ให้นักกร้องแกรมมี่ขึ้นเวที เนื่องจากไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์การแสดงสดให้กับทางแกรมมี่นั้น ทางด้านคุณเกษม อดิศักดิ์ปัญญา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจเพลง บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จึงขอลงมาถึงเหตุผลในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ว่า

“อยากขออธิบายให้เข้าใจตรงกันว่า เพลงแต่ละเพลงที่เกิดขึ้นมาจากมันสมองผู้สร้างสรรค์ ถ้านำไปทำให้เกิดการค้า เจ้าของสิทธิ์คือผู้สร้างสรรค์นั้นๆ ก็ต้องได้ผลประโยชน์ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ทางแกรมมี่ได้ตกลงกับนักกร้องในสังกัดทุกคนว่า ถ้านำเพลงไปร้องก็ต้องมีการแบ่งจ่ายให้กับผู้สร้างสรรค์งานเพลงเช่นกัน ส่วนบุคคลอื่นๆ จะนำเพลงไปใช้ทางการค้าก็ต้องถูกเก็บด้วย ถ้ามีการใช้เป็นประจำก็จะมีส่วนลดอีก หรือเหมาทั้งแล้วแต่ราย ซึ่งแต่ละวงก็จะจ่ายไม่



ของแกรมมี่อย่างสบายใจ

ส่วนที่บอกว่าจะไม่จ่าย ไม่เล่น และไม่ให้นักกร้องแกรมมี่ขึ้นเวที เพราะถ้าไม่เล่นเพลงเรา ก็ไม่ต้องจ่ายเรา มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้ว ส่วนที่จะไม่ให้ศิลปินเราขึ้นเวที หรือไม่ให้ใช้เวที แสง สี เสียง ก็คงต้องคุยกับผู้จัดงานว่าจะเอากันแบบนี้หรือเปล่า ก็ขอฝากทางผู้จัดงานด้วยว่าเงื่อนไขแบบนี้ทางผู้จัดงานเห็นด้วยหรือไม่”

นอกจากนี้ คุณเกษมยังขอฝากถึงทายว่า “เพลง” เป็นหัวใจของการแสดงสด ไปท่อมเรื่องแสง สี เสียง เวที แต่ไม่มีการพูดหรือ

นึกถึงเรื่อง “ลิขสิทธิ์เพลง” เลย เรื่องลิขสิทธิ์เพลงนี้ต่างประเทศเขาทำกันมานานแล้วแต่บ้านเรายังเป็นเรื่องใหม่อยู่ พร้อมขออย่าว่า พร้อมที่จะเจรจาเป็นรายๆ ไป หรือรวมกันมาเพื่อเจรจาก็ได้ แบบประนีประนอม ขอให้เข้ามาคุยกัน เพราะนี่เป็นประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย.